

Gia tăng tình trạng chuột phá hoại mùa màng

Gần đây, tình trạng chuột phá hoại mùa màng ngày một gia tăng. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tuy mới vào đầu vụ mùa song diện tích cây trồng bị chuột cắn phá đã lên đến 620ha.



Nông dân huyện Quỳnh Phụ bắt chuột bảo vệ sản xuất.

Vụ mùa năm 2019, gia đình bà Vũ Thị Nùng, thôn Bến Hòa, xã Đông Đông (Đông Hưng) gieo cấy 4 sào lúa. Hiện tại, lúa sinh trưởng, phát triển tốt, chuẩn bị phân hóa đòng. Rút kinh nghiệm từ những vụ trước, ngay sau khi gieo cấy xong, bà Nùng tiến hành quây nylon tránh chuột cắn phá lúa. Tuy nhiên, chuột vẫn

cắn nylon để vào ruộng. Bà Nùng thờ dãi ngao ngăn: Tình trạng chuột cắn phá lúa ngày càng gia tăng. Mặc dù tôi đã tìm đủ mọi cách diệt chuột nhưng lúa vẫn bị chuột cắn. Ngày nào tôi cũng phải lội ruộng kiểm tra, dọn sạch cây lúa bị cắn để hạn chế chuột hại; cắt sạch cỏ bờ, tuy nhiên do ruộng nằm gần khu dân cư nên mật độ chuột rất cao.

Cũng như bà Nùng, bà Vũ Thị Bẩy, thôn Bến Hòa cũng đứng ngồi không yên vì nạn chuột hoành hành. Bà Bẩy cho biết: Vụ mùa năm 2018, ruộng lúa của gia đình tôi thiệt hại 2/3 năng suất vì chuột cắn. Lúa mới cấy vài hôm mà ra thăm ruộng đã thấy bị gãy rạp. Nhà neo người, từ làm đất, gieo cấy đến phun thuốc trừ sâu, thu hoạch tôi

đều phải thuê người làm. Mấy năm về đây mất thêm tiền thuê người quây nylon, được mấy tạ thóc mà hạch toán chi phí từ đầu vụ đến khi lúa vào hầm có khi còn lỗ. Cả cánh đồng đều được quây nylon cao qua đầu gối nhưng cũng chỉ ngăn phần nào, chuột vẫn nhảy qua hàng rào hoặc cắn rách nylon chui vào cắn lúa.

Để khuyến khích người dân đẩy mạnh đánh bắt chuột bằng biện pháp thủ công, từ đầu vụ mùa đến nay, HTX SXKD DVNN thị trấn Thanh Hải (Kiến Xương) đã 2 lần tổ chức thu mua đuôi chuột cho thành viên. Tuy nhiên, số lượng thu mua được rất ít trong khi diện tích, mức độ gây hại của chuột ngày càng gia tăng. Ông Phạm Văn Hiến, Giám đốc HTX cho biết: Mỗi đợt chúng tôi tổ chức thu mua đuôi chuột trong 5 - 6 ngày, đợt 1 mua được khoảng 1.400 đuôi chuột. Đợt 2 bắt đầu thu mua từ ngày 13/8, tuy nhiên số lượng đuôi chuột mua được rất ít. Người dân không mặn mà với nông nghiệp vì vậy đồng ruộng ít được vệ sinh, tạo nơi cư

trú cho chuột; ngoài ra, vụ đông năm 2018 rất ấm, thuận lợi cho chuột sinh sản, phát triển vì vậy chuột xuất hiện, gây hại nhiều cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt ở vụ mùa. Để ngăn chặn, HTX đã phát động người dân ra quân diệt chuột bằng nhiều biện pháp như đẩy mạnh sử dụng bẫy bả, đánh thủ công, thả mồi bằng các loại thuốc sinh học hoặc thuốc hóa học trong danh mục được phép sử dụng.

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều triển khai kế hoạch diệt chuột ngay từ đầu năm; tính trích ngân sách trên 4 tỷ đồng hỗ trợ thuốc đánh chuột vụ lúa xuân, màu xuân, màu hè; vụ mùa, một số huyện như Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Hưng Hà và thành phố Thái Bình cũng có hỗ trợ thuốc. Các địa phương thực hiện theo đúng kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất: triển khai các biện pháp thủ công, dọn bãi cỏ, tàn dư cây trồng, tổ chức thu mua đuôi chuột... Tuy nhiên, theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, lực lượng đánh bắt thủ công ít, chủ yếu đánh bằng thuốc hóa học; một số nơi đặt thuốc không đúng đường đi của chuột nên hiệu quả diệt trừ kém. Vụ xuân năm 2019, tổng diện tích chuột gây hại là 1.800ha, trong đó diện tích gây hại nhẹ là 1.200ha, trung bình 500ha,

thiệt hại nặng là 300ha. Vụ mùa, đến ngày 2/8, dù mới ở thời điểm đầu vụ nhưng tổng diện tích bị chuột cắn phá đã lên tới 620ha; trong đó bị hại nhẹ (5 - 10%) là 490ha, trung bình (10 - 20%) là 100ha, nặng (trên 20%) là 30ha, tập trung ở các chân ruộng cạnh bờ cao, bãi hoang, gần xí nghiệp, công sở...

Theo khuyến cáo, để diệt chuột hiệu quả cần triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Những ruộng gần làng, gần đường, gần khu nghĩa trang thường xuyên bị chuột gây hại nặng cần phát quang bụi rậm, gò đồng để chuột không còn nơi trú ngụ; kết hợp quây rào nylon, bẫy chuột bằng các loại bẫy hoặc tổ chức đào hang, đổ nước, hun khói, xông bằng hơi đất đèn, soi đèn. Khuyến khích người dân nuôi mèo, bảo vệ các loài thiên địch của chuột như rắn, các loài chim. Bên cạnh đó, khi sử dụng biện pháp hóa học thì chú ý chỉ sử dụng loại thuốc có trong danh mục như Biorat, Rat-K 2%, Ranpart 2% D, Rat-Kill 2% DD, phốt chua kem... Tuy nhiên, khi đánh thuốc chuột cần thông báo rộng trong khu dân cư và tổ chức thu gom mồi thừa, xác chuột cũng phải được chôn lấp cẩn thận để an toàn cho động vật nuôi, môi trường và sức khỏe của người dân. Tuyệt đối không được sử dụng điện để diệt chuột.

NGÂN HUỖN

Thêm 42 doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu gạo theo Nghị định số 107



Ảnh minh họa

(nongnghiep.vn) Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, đến nay đã có thêm 42 thương nhân được cấp phép xuất khẩu gạo sau khi Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo có hiệu lực.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Nghị định số 107 thay thế Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh, xuất khẩu gạo mới được Chính phủ ban hành vào tháng 8 vừa qua được kỳ vọng sẽ mở rộng và tạo môi trường thông thoáng nhất cho doanh nghiệp ngành gạo phát triển. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu nhấn mạnh, đây là một bước đột phá trong thể chế, chính sách liên quan đến hoạt động xuất khẩu gạo của doanh nghiệp và quan trọng hơn là Nghị định đã tạo ra sự thay đổi lớn về tư duy xuất khẩu. Ông Hải cho rằng, với Nghị định số 107, các doanh nghiệp đầu mối được xuất khẩu gạo và điều kiện trở thành doanh nghiệp đầu mối được nới lỏng rất rõ.

Cùng với đó, các điều kiện yêu cầu phải sở hữu về cơ sở xay xát, kho bãi được xóa bỏ đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không cần phải đúng tên số hữu các cơ sở này mà có thể đi thuê. Ngoài ra, Nghị định cũng giúp bãi bỏ quy định phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo theo kiến nghị trước đó của doanh nghiệp vì sợ các bí quyết kinh doanh.

Quy định mới đã cho phép một số thương nhân không cần giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo vẫn có thể xuất khẩu khi tập trung các sản phẩm gạo hữu cơ, gạo đỏ, gạo bổ sung vi chất...

Đề xuất giảm thời gian bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Số người nhận bảo hiểm xã hội một lần khi chưa tới tuổi nghỉ hưu đã tăng mạnh tới 17% trong năm 2018. Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng đây là tình trạng đáng quan ngại khi nhiều người trẻ chưa hiểu được vai trò của bảo hiểm khi cuộc sống về già. Nhiều người nhận bảo hiểm một lần từ những năm 90 do các nhà máy, xí nghiệp đóng cửa, thi nay, khi tuổi đã xế chiều, họ cảm thấy thiệt thòi, có phần tiếc nuối.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có nhiều người về già lại muốn trả lại số tiền đã nhận để tham gia vào quỹ hưu trí nhưng điều này không được phép. Trong khi đó, trong năm 2018 đã có hơn 662.000 người trẻ lại xin nhận bảo hiểm một lần.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất giảm thời gian bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội để tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là những người lao động tự do, có thể nhận được quyền lợi hưu trí, chăm sóc sức khỏe khi về già.

TRẦN TUẤN

Hiện nay, huyện Thái Thụy có tổng diện tích nuôi ngao tại bãi triều là 1.300ha, tập trung ở các xã: Thụy Trường 287ha, Thái Đô 548ha, Thái Thượng 465ha. Trong đó, diện tích nuôi ngao thương phẩm 850ha, ương dưỡng, nuôi ngao giống 450ha. 6 tháng đầu năm nay, ngao nuôi tại các vùng bãi triều trên địa bàn huyện sinh trưởng, phát triển bình thường. Trong đó, tổng sản lượng ngao nuôi của toàn huyện ước đạt 20.812 tấn, chiếm hơn 83% tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản nước mặn và lợ của huyện. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết nắng nóng những ngày gần đây, đặc biệt là hiện tượng hàng trăm hécta ngao nuôi bãi triều ở hai xã Đông Minh và Nam Thịnh (Tiền Hải) bị chết mới đây khiến không ít hộ nuôi ngao trên địa bàn huyện không khỏi lo lắng.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú là một trong những doanh nghiệp có nhiều năm sản xuất ngao giống và nuôi ngao thương phẩm tại vùng bãi triều ven biển xã Thái Đô. Tổng diện tích ngao nuôi thương phẩm của Công ty hiện là 105ha và 8ha ương dưỡng ngao giống. Anh Vũ Thành Trung, Giám đốc điều hành khu nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú cho biết: Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao, bãi nuôi ngao phơi nắng nhiều

THÁI THUY

Chủ động thực hiện các biện pháp quản lý, chăm sóc ngao

Trước tình hình ngao nuôi tại Tiền Hải chết hàng loạt, ngành Nông nghiệp huyện Thái Thụy đang tích cực đôn đốc, hướng dẫn các hộ nuôi trồng chủ động thực hiện các biện pháp quản lý, chăm sóc ngao nuôi tại vùng bãi triều trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.



Công nhân Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú kiểm tra tình hình ngao nuôi thương phẩm ngoài bãi triều.

giờ trong ngày khiến cát bị nóng, cùng với đó thủy triều ở mức thấp nhất kéo dài từ 3 - 5 ngày đã làm cho ngao sốc nhiệt và chết rải rác ở một số diện tích bãi cát cao

của Công ty đang nuôi thả. Để bảo vệ ngao nuôi, bên cạnh việc áp dụng những kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm nuôi ngao, Công ty còn chủ động thực

hiện các biện pháp tích cực để phòng bệnh cho ngao theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy: Sau khi nhận được thông tin ngao nuôi ở hai xã Nam Thịnh và Đông Minh chết hàng loạt, Phòng đã cử cán bộ chuyên môn xuống phối hợp với UBND các xã Thụy Trường, Thái Đô, Thái Thượng kiểm tra tình hình ngao nuôi tại bãi triều. Qua kiểm tra, tính đến ngày 13/7 các diện tích ngao nuôi tại bãi triều trên địa bàn huyện sinh trưởng và phát triển bình thường, chưa thấy hiện tượng ngao nuôi và ngao ương giống chết hàng loạt.

Để chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết, môi trường bất lợi có thể ảnh hưởng tới ngao nuôi, ngành Nông nghiệp huyện Thái Thụy đã chỉ đạo UBND các xã có vùng nuôi ngao bãi triều như Thụy Trường, Thái Đô, Thái Thượng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi thường xuyên theo

đôi, kiểm tra diễn biến của thời tiết, môi trường và tình trạng sức khỏe của ngao nuôi. Khuyến cáo các hộ nuôi khẩn trương thu hoạch ngao đã đạt kích cỡ thương phẩm, đối với diện tích chưa thu hoạch thì san thưa, mật độ tốt nhất là từ 300 - 350 con/m². Thực hiện vệ sinh vây lưới, san phẳng mặt bãi, khai thông các vùng nước đọng trên mặt bãi, tránh nhiệt độ tăng cao cục bộ gây chết ngao; hàng ngày khi nước thủy triều xuống phải tiến hành san thưa mật độ ngao dồn vào chân vây lưới, nếu có ngao chết phải thu dọn ngay để tránh ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, khi có hiện tượng ngao chết bất thường người dân phải báo ngay cho chính quyền địa phương.

Để công tác chăm sóc, quản lý ngao nuôi bãi triều đạt hiệu quả trong tình hình hiện nay, ngành Nông nghiệp huyện Thái Thụy chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với các địa phương thực hiện tốt việc tưới, tiêu hợp lý, bảo đảm không bị ảnh hưởng đến các vùng nuôi ngao trong kỳ con nước kém. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường các bộ xuống địa phương để đôn đốc, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thực hiện các biện pháp chăm sóc, quản lý đối với ngao nuôi bãi triều theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

TRẦN TUẤN

Tăng năng suất nhờ công nghệ 4.0

Là một trong những công ty sử dụng nhiều lao động, Công ty Cổ phần C.F toàn cầu Thái Bình (cụm công nghiệp Đông La, huyện Đông Hưng) đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp tự công nghệ 4.0 nhằm hạn chế tác động của chi phí nhân công, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.

Việc tăng lương tối thiểu vùng và áp dụng quy định đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương, phụ cấp từ năm 2018 đang tạo ra sức ép lớn về chi phí sản xuất đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, trong đó có Công ty Cổ phần C.F toàn cầu Thái Bình.

Để tối ưu hóa nguồn lực giải quyết thách thức trên Công ty đã và đang tìm đến giải pháp công nghệ 4.0. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Công ty Cổ phần C.F toàn cầu Thái Bình thân là Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Tùng Lộc. Ngay từ những ngày đầu thành lập (năm 2016), Công ty luôn chú trọng phát triển công nghệ tự động hóa, hướng tới việc tiết giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân. Hiện tại, Công ty chủ yếu sản xuất hàng may sẵn xuất sang thị trường các nước châu Âu, Nhật. Để bắt kịp với công nghệ 4.0, Công ty đã mạnh dạn

đầu tư hệ thống máy móc tự động hiện đại với khoảng 30 máy, chi phí trên 40 tỷ đồng, vì vậy năng suất cũng như chất lượng sản phẩm đều được nâng cao. Trong đó, hệ thống máy cắt và máy trải tự động giảm được 70% lao động chân tay, máy lập trình, máy hút bông tự động giảm được 50% lao động chân tay. Chị Nguyễn Thị Chinh, công nhân Công ty cho biết: Bình thường chỉ mỗi tổ cắt cũng phải có vài chục người làm việc nhưng từ khi Công ty đầu tư hệ thống máy cắt vải tự động cả tổ cắt chỉ có 6 người vì hầu hết các công đoạn đều do máy móc làm, công nhân chủ yếu thao tác với phần mềm đã lập trình

sẵn trên máy tính và kiểm tra, giám sát xem trong quá trình vận hành máy móc có gặp trục trặc, lỗi hay không để kịp thời xử lý. Có máy móc hỗ trợ người lao động rất nhân, vải cắt có độ chính xác rất cao. Nhờ vào những ứng dụng mới và đồng bộ hóa các thiết bị nên sản lượng tăng gấp 2 lần nhưng số lượng lao động vận hành tại các xưởng từ đầu năm đến nay chỉ tăng thêm 100 người, qua đó tiết giảm không ít chi phí lao động và các chi phí khác liên quan.

Hiện tại, Công ty đang thao tác làm cho 600 công nhân với mức thu nhập 6 - 12 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, trong khi nhiều doanh nghiệp dệt may gặp

khó khăn về ký kết đơn hàng mới thì Công ty Cổ phần C.F toàn cầu Thái Bình vẫn duy trì hợp đồng ổn định với các khách hàng truyền thống. Theo ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty: Để giữ được các đối tác quan trọng bên cạnh việc đầu tư máy móc tự động hiện đại, Công ty luôn chú trọng đến việc tạo môi trường làm việc tốt cho công nhân, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, luôn bảo đảm đúng tiến độ giao hàng, chăm lo tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu không hề rẻ song sự tham gia của máy móc tự động vào sản xuất không chỉ giúp Công ty để dành giải quyết được bài toán về chi phí nhân công, nâng cao năng suất lao động mà còn có lợi mở rộng thị trường xuất khẩu sang các

nước khác vì đã có một số doanh nghiệp đã đến tham quan nhà xưởng, có ý hợp tác với những đơn hàng giá trị cao. Hiện một năm Công ty sản xuất khoảng 84 triệu

sản phẩm xuất sang châu Âu và Nhật.

Thành công của Công ty Cổ phần C.F toàn cầu Thái Bình trong việc đổi mới công nghệ sản xuất là

một minh chứng cho thấy hiệu quả của việc áp dụng những thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 vào sản xuất.

THU HIỀN



Với hệ thống máy cắt tự động, một người có thể quản lý nhiều máy một lúc.